

## Xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu

Ngày 4-12, Đảng ủy Quân sự thành phố tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Nguyễn Văn Quang chủ trì hội nghị. Tham dự có Trung tướng Trình Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5; Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quang ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đạt được trong năm 2024; chủ động phối hợp tham mưu Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; tuyển chọn, gọi thành niên nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu; xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu" và Đảng



Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quang phát biểu tại hội nghị.

Ảnh: LÊ HÙNG

bộ trong sạch vững mạnh.

Để lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2025, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn

Quang đề nghị Đảng ủy Quân sự thành phố tiếp tục phối hợp tham mưu Thành ủy, XEM TIẾP TRANG 3

## Chuẩn bị chu đáo nội dung kỳ họp thứ 21 HĐND thành phố

Ngày 4-12, Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Xuân Thắng chủ trì phiên họp Thường trực HĐND thành phố với các ban của HĐND thành phố để chuẩn bị nội dung, chương trình phục vụ kỳ họp thứ 21 HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố cho biết đã chuẩn bị đầy đủ tư liệu, tài liệu phục vụ kỳ họp; đề xuất Thường trực HĐND thành phố chỉ đạo các ban, các tổ đại biểu chỉ đạo đại biểu tập trung nghiên cứu, có ý kiến thảo luận các nội dung báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; tiếp tục rà soát, phân công các đại biểu đăng ký thảo luận, chất vấn, trong đó tập trung những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương; những vấn đề bất cập, tồn tại



Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Xuân Thắng kết luận tại phiên họp.

Ảnh: XUÂN HẠ

kéo dài chưa được xử lý...

Phát biểu kết luận, Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Xuân Thắng

biểu dương, đánh giá cao ý kiến các ban của HĐND thành phố và tổ trưởng XEM TIẾP TRANG 3



**ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG**

## Xây dựng con người Đà Nẵng có bản sắc riêng, năng động hội nhập quốc tế

Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là nền tảng, động lực vững chắc tạo ra các đột phá để thành phố phát triển nhanh, bền vững trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có văn hóa. Thành phố cần phát huy những kết quả đạt được thời gian qua, tăng cường đầu tư cho văn hóa, con người Đà Nẵng, kiến tạo thực lực văn hóa mạnh và bền vững.

TRANG 2



Bao tàng Đà Nẵng cơ sở mới được quan tâm đầu tư, dự kiến khánh thành vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng thành phố. Ảnh: XUÂN DŨNG

## Hiệu quả mô hình "Thắp sáng đường quê"

Nhiều đường làng, ngõ xóm ở huyện Hòa Vang trước kia không có điện chiếu sáng khi đêm xuống nay đã quang rạng hẳn, giúp người dân đi lại an toàn. Sự đổi thay này là kết quả từ mô hình "Thắp sáng đường quê" do Đoàn khối Các cơ quan thành phố thực hiện, góp phần vào xây dựng nông thôn mới.

TRANG 2

### • THỜI SỰ & BÀN LUẬN

## Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc - Thông điệp truyền cảm hứng

NGUYỄN ĐỨC NAM

Trong những ngày này, cụm từ "kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" trong phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm, là lời hiệu triệu, là thông điệp rất hợp thời, truyền cảm hứng tích cực, mạnh mẽ, khơi dậy nhiệt huyết, có sức cổ vũ lớn với hàng triệu trái tim Việt Nam, tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trong hành động.

Mới đây, ngày 1-12, tại hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai tổng kết việc thực hiện Nghị quyết

số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tình hình kinh tế-xã hội của đất nước; giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt về thể chế để phát triển, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì và có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo. Tổng Bí thư trả lời dứt khoát:

- Câu hỏi lớn được đặt ra lúc này là chúng ta đã đủ thể và lực; đã đủ ý chí và quyết tâm để bước vào

XEM TIẾP TRANG 4

## Đà Nẵng tiên phong xây dựng thành phố thông minh

Thành phố Đà Nẵng lần thứ 5 được vinh danh là "Thành phố thông minh Việt Nam", giải thưởng danh giá và duy nhất dành cho nhóm các thành phố/đô thị tại Lễ trao giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2024 lần thứ 5 do Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức chiều ngày 3-12.



Thành phố tuyên truyền chuyển đổi số thông qua các hoạt động đa dạng. TRONG ẢNH: Người dân quét mã QR để thực hiện định danh tài khoản ngân hàng. Ảnh: C.THẮNG - M.QUÊ

TRANG 3

## Nhiều sáng kiến trong việc xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em

Ngày 12-4, phát biểu tại buổi tiếp đoàn làm việc cấp cao dự án "Xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em ở Việt Nam, giai đoạn 2021-2025" do Bộ Ngoại giao và Thương mại Chính phủ Úc (DFAT) tài trợ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam cho rằng, dự án triển khai từ năm 2021 đến nay mang nhiều ý nghĩa nhân văn và giá trị đối với Việt Nam. Tại Đà Nẵng, nhiều dự án được phối hợp thực hiện như dự án "Sáng kiến thành phố thân thiện với trẻ em của Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc"; dự án "Sáng kiến xây dựng Đà Nẵng thành thành phố an toàn và phi bạo lực cho phụ nữ và trẻ em". Bên cạnh các dự án hợp tác, thành phố quan tâm đến các vấn đề an sinh xã hội, triển khai thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch bảo vệ phụ nữ và trẻ em...

Địp này, hai bên thảo luận về nỗ lực ứng phó; hợp tác trong xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em tại Đà Nẵng; chia sẻ kinh nghiệm các mô hình hay. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đến thăm Trung tâm công tác xã hội thành phố; thăm và tìm hiểu về các hoạt động trị liệu cho trẻ em khuyết tật tại quận Liên Chiểu...

NHẬT HẠ

## Tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập Cụm công nghiệp Hòa Nhơn

Ngày 3-12, UBND huyện Hòa Vang ban hành thông báo tiếp nhận hồ sơ để nghị thành lập Cụm công nghiệp Hòa Nhơn, xã Hòa Nhơn. Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hòa Nhơn tại xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng có diện tích 247.522m<sup>2</sup> (đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng). Thành phần hồ sơ để nghị thành lập Cụm công nghiệp Hòa Nhơn theo quy định tại khoản 1, Điều 9 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15-3-2024 của Chính phủ và hướng dẫn

XEM TIẾP TRANG 3

## Nâng cao hiệu quả, chất lượng vệ sinh môi trường

Các xí nghiệp môi trường của Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng tích cực, chủ động phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường các quận, huyện và UBND các phường, xã nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác vệ sinh môi trường và thu gom rác sinh hoạt, bảo đảm đường phố, địa điểm công cộng, khu vực dân cư sạch, đẹp. Các quận, huyện cũng đề xuất thành phố ban hành một số chủ trương, quy định để tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng của công tác này trong thời gian đến.

TRANG 5



### TRONG SỐ NÀY

Biến cố lớn trên chính trường Hàn Quốc

TRANG 6

Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng cho ASEAN Cup 2024

TRANG 6

# Xây dựng con người Đà Nẵng có bản sắc riêng, năng động hội nhập quốc tế

Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là nền tảng, động lực vững chắc tạo ra các đột phá để thành phố phát triển nhanh, bền vững trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có văn hóa. Thành phố cần phát huy những kết quả đạt được thời gian qua, tăng cường đầu tư cho văn hóa, con người Đà Nẵng, kiến tạo thực lực văn hóa mạnh và bền vững.

## Quan tâm phát triển con người Đà Nẵng

Theo Kết luận số 79-KL/TW, thành phố cần xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị, phát triển con người Đà Nẵng toàn diện, tuân thủ pháp luật, hội nhập quốc tế và có giá trị bản sắc riêng. Riêng trong lĩnh vực xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị, từ những chủ trương lớn đẩy tinh thần văn của thành phố, các ngành, địa phương tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục thông qua nhiều hình thức và tác động sâu sắc đến các tầng lớp nhân dân như: chấp hành trật tự giao thông, ý thức bảo vệ tài sản công, bảo vệ môi trường, ứng xử văn hóa văn minh nơi công sở, trong cộng đồng. Anh Lê Ngọc Tuấn, phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) chia sẻ: "Sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng, ai cũng thấy rõ sự chuyển mình của thành phố, từ diện mạo, phát triển kinh tế, lối sống người dân. Trong đó, một điều rất đáng tự hào là người dân Đà Nẵng luôn phấn đấu xây dựng lối sống văn hóa, văn minh đô thị bằng nhiều việc làm cụ thể. Chúng ta đã hình thành, gây dựng được hình ảnh thành phố văn minh, nghĩa tình, con người thân thiện, chân thành, mến khách thì phải tiếp tục phát huy, bồi dưỡng được những phẩm



Bảo tàng Đà Nẵng cơ sở mới được quan tâm đầu tư, dự kiến khánh thành vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng thành phố.

chất, giá trị đạo đức, đặc biệt trong môi trường học đường. Bởi học sinh là chủ nhân tương lai của đất nước, là hạt nhân phát triển thành phố sau này."

Chung quan điểm, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học - nghệ thuật thành phố Bùi Văn Tiếng cho rằng, để có được những thế hệ người Đà Nẵng có văn hóa, không thể không bắt đầu sớm từ trường học. Muốn nhà trường làm tốt sứ mệnh này, ngành giáo dục và đào tạo cần được ưu tiên đầu tư thực sự ngang tầm quốc sách hàng đầu, trước hết là đào tạo nhà giáo, mỗi ngày đứng trên bục giảng đều có thể trở thành tấm gương sáng về văn hóa cho học sinh noi theo và qua đó góp phần gây dựng văn hóa học đường. Đà Nẵng là thành phố du lịch, du khách đến từ nhiều nơi khác nhau, nhất là khách nước ngoài. Từ đó dẫn đến sự đa dạng về văn hóa, đòi hỏi các thế hệ người Đà Nẵng có văn hóa phải biết khoan dung về văn hóa - sẵn sàng chấp nhận thậm chí tôn trọng cái khác mình, không kỳ thị với những khác biệt về

văn hóa. "Những thế hệ người Đà Nẵng có văn hóa không chỉ để ứng xử với khách mà chủ yếu là để ứng xử với nhau. Chẳng hạn ứng xử với khách, đòi hỏi người Đà Nẵng cần có lòng thương người, còn ứng xử với nhau, đòi hỏi lòng thương người của người Đà Nẵng phải được nâng lên thành lòng trắc ẩn", ông Tiếng chia sẻ.

Trong khi đó, ông Bùi Công Minh, cán bộ hưu trí, cho rằng văn hóa văn minh đô thị, văn hóa con người Đà Nẵng là một sức mạnh nội sinh cần đặc biệt coi trọng và phát huy trong bối cảnh phát triển mới của thành phố hiện nay. Điều này đòi hỏi thành phố cần tập trung xây dựng cộng đồng dân cư có tư tưởng, đạo đức, lối sống chuẩn mực, phù hợp với thuần phong mỹ tục truyền thống và phong cách giao lưu rộng mở trên phạm vi quốc gia, quốc tế. Bên cạnh đó, trên địa bàn phải có những doanh nghiệp lớn, có uy tín trong kinh doanh những sản phẩm đặc thù về văn hóa, có khả năng quảng bá sâu rộng những giá trị văn hóa của địa phương



Khu dân cư tại phường Tân Chính (quận Thanh Khê) ký kết thực hiện mô hình kinh tế "Văn minh - an toàn - sạch đẹp". Ảnh: XUÂN DŨNG

ra cả nước và quốc tế. Ngoài ra, thành phố cần có cơ chế thu hút, bồi dưỡng được đội ngũ nhân tài văn hóa và động viên văn nghệ sĩ sáng tạo được những tác phẩm văn học nghệ thuật xuất sắc, có tiếng vang không chỉ trong phạm vi thành phố, mà được lan tỏa, đón nhận ở trong nước và khu vực.

## Đầu tư cho văn hóa ngang tầm kinh tế

Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố xác định, đầu tư phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế; chú trọng xây dựng và phát triển toàn diện con người Đà Nẵng, làm nền tảng phát triển bền vững, xây dựng "thành phố đáng sống". Để cụ thể hóa chủ trương này, nhiều đề án, kế hoạch, chương trình phát triển ngành được ban hành, tiêu biểu như: đề án Phát triển thiết chế văn hóa đến năm 2025; đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-2025; đề án Phát triển hệ thống thư viện công cộng giai

đoạn 2016-2020, giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030. Đặc biệt, nhiều công trình văn hóa quan trọng được thành phố đầu tư xây dựng như: dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng để làm Bảo tàng Đà Nẵng; phối hợp tỉnh Thừa Thiên Huế hoàn thành dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hải Vân quan; triển khai đầu tư dự án Bảo tàng Chăm (cơ sở 2) tại Phong Lệ... Công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích được quan tâm, bố trí kinh phí với quy mô ngày càng lớn. Trong giai đoạn 2021-2024, ngân sách thành phố đầu tư hơn 162,65 tỷ đồng để trùng tu 30 di tích xếp hạng. Qua đó, tạo điều kiện cho sự phát triển của các hoạt động văn hóa ở cơ sở, cũng như đáp ứng nhu cầu thụ hưởng của nhân dân.

Đời sống ngày càng phát triển thì nhu cầu văn hóa ngày càng nâng cao. Vì vậy, phải tiếp tục tăng cường việc đầu tư cho văn hóa thì Đà Nẵng mới phát triển bền vững và tạo ra sức hút với du khách. Theo NSND Huỳnh Hùng, nguyên Giám đốc Sở Văn

hóa và Thể thao, việc đầu tư xây dựng các công trình, thiết chế văn hóa, thể thao của thành phố thời gian qua được quan tâm, thực hiện khá bài bản, đáp ứng nhu cầu người dân. Bên cạnh đó, một vấn đề khác để thực hiện hiệu quả Kết luận số 79-KL/TW đó là tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trong việc xây dựng thương hiệu thành phố sự kiện và lễ hội hàng đầu của châu Á, điển hình duy trì tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế, giải thể thao IRONMAN, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng. Đây đều là những hoạt động cần nguồn kinh phí rất lớn, vì vậy, Đà Nẵng cần đẩy mạnh xã hội hóa để tổ chức các sự kiện, lễ hội ngày càng phong phú, chất lượng. Mặt khác, thành phố cần rà soát các danh hiệu thi đua trong lĩnh vực xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị, giảm tình hình thức, đưa các phong trào ngày càng đi vào thực chất, tác động sâu sắc đến lối sống của người dân.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Phạm Tấn Xứ, những nỗ lực trong tăng cường nguồn lực đầu tư cho văn hóa nói chung, xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị nói riêng thời gian qua góp phần phát triển đồng thời văn hóa và con người Đà Nẵng. Trong hành trình đó, văn hóa vừa giữ những giá trị truyền thống, vừa tiếp cận đến các giá trị văn hóa mới, vừa xây dựng một bản sắc riêng có của con người Đà Nẵng. Người dân đồng thuận cùng chính quyền triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách đẩy nhân văn và giữ vững lối sống, nếp sống Đà Nẵng. Kết quả đạt được là sự hiện diện của văn hóa và lối sống Đà Nẵng trở thành điểm sáng nổi bật trong hành trình phát triển của thành phố. Ngành văn hóa sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy những kết quả đạt được. Đồng thời, tích cực tham mưu UBND thành phố cụ thể hóa những chủ trương, chính sách về phát triển văn hóa, đặc biệt là thực hiện hiệu quả Kết luận số 79-KL/TW, hướng tới mục tiêu phát triển văn hóa bền vững, đồng bộ với phát triển kinh tế.

KHOI NGUYỄN

## Dân vận khéo

# Hiệu quả mô hình "Thắp sáng đường quê"

Nhiều đường làng, ngõ xóm ở huyện Hòa Vang trước kia không có điện chiếu sáng khi đêm xuống nay đã quang rang hẳn, giúp người dân đi lại an toàn. Sự đổi thay này là kết quả từ mô hình "Thắp sáng đường quê" do Đoàn khối Các cơ quan thành phố thực hiện, góp phần vào xây dựng nông thôn mới.

Tháng 6-2024, người dân thôn Trường Định, xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang) vui mừng và phấn khởi bởi con đường trong thôn có chiều dài 800m được lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng. Trưởng thôn Võ Văn Thành hồ hởi nói: "Đây là công trình có ý nghĩa rất lớn cũng là sự mong mỏi và chờ đợi của nhân dân bấy lâu. Từ nay, người dân an tâm hơn mỗi khi đi ra đường vào buổi tối, trẻ em được vui chơi thỏa thích". Từ ngày có hệ thống điện chiếu sáng, nhân dân ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, thường xuyên quét dọn đường làng, ngõ xóm để tạo vẻ mỹ quan cho bộ mặt nông thôn mới.

Bí thư Đoàn xã Hòa Liên Võ Thị Như Ý chia sẻ, nhiều năm trở lại đây, cùng với chương trình xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại, những con đường quê đã được thắp sáng. Ánh điện không chỉ giúp người dân ở khu vực nông thôn đi lại thuận tiện hơn, mà còn giảm thiểu tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Bên cạnh đó, Đoàn khối Các cơ quan thành phố còn tặng các công trình thanh niên cho xã Hòa Liên, gồm: sửa chữa "Nhà tránh lũ, công trình vệ sinh" tại nhà văn hóa thôn Trường Định, tổng kinh phí 100 triệu đồng; xây dựng "Tuyến đường văn minh", tổng kinh phí 50 triệu đồng và xây dựng mô hình "Vườn rau sạch", tổng kinh phí 50 triệu đồng.



Lễ khánh thành và bàn giao công trình hệ thống điện chiếu sáng công cộng tại thôn Trường Định, xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang). Ảnh: THIÊN AN

Theo Bí thư Đoàn khối Các cơ quan thành phố Nguyễn Hữu Việt Cường, mô hình "Thắp sáng đường quê" được triển khai từ năm 2015 nhằm hưởng ứng phong trào thi đua "Thành phố Đà Nẵng chung sức xây dựng nông thôn mới". Tính đến nay, Đoàn khối xây dựng 10 công trình điện chiếu sáng công cộng tại các xã trên địa bàn huyện Hòa Vang. Mỗi tuyến đường có chiều dài khoảng 600m - 800m, được lắp đặt 10-15 bóng đèn, với tổng kinh phí 300-800 triệu đồng. "Mô hình điện chiếu sáng nhiều năm qua đã phát huy tính tiên phong, xung kích của đoàn thanh niên trong thực hiện các phong trào tình nguyện, an sinh xã hội", anh Cường bày tỏ.

Hàng năm, Đoàn khối đều vận động các đoàn viên thanh niên chung tay ủng hộ đóng góp kinh phí cho mô hình "Thắp sáng đường quê" và tranh thủ sự hỗ trợ của các cơ quan, chính quyền địa phương, người dân khu vực lắp đặt sẽ hỗ trợ phát tán cây, dọn đường, đào hố tưới... Cùng với đó, sự vận động khéo léo của cán bộ

đoàn giúp các mạnh thường quân, doanh nghiệp, công ty trên địa bàn thành phố nhận thấy được tính thiết thực của mô hình và đồng lòng tham gia góp sức, nhờ đó các công trình đều phát huy hiệu quả. Các công trình chiếu sáng phục vụ việc đi lại của nhân dân vào ban đêm thuận lợi, an ninh trật tự, an toàn giao thông ở địa phương bảo đảm, góp phần chung tay xây dựng thôn xóm ngày càng khởi sắc, khang trang ở Hòa Vang.

"Mô hình "Thắp sáng đường quê" trở thành phong trào thi đua sôi nổi và mang dấu ấn của tuổi trẻ khởi Các cơ quan thành phố. Thời gian tới, Đoàn khối sẽ tiếp tục vận động để mỗi năm xây dựng 1-2 công trình điện chiếu sáng công cộng; đồng thời, tiếp tục tiến hành rà soát, duy tu sửa chữa cũng như bảo trì, bảo dưỡng các công trình đã thực hiện trước đây. Từ đó, góp phần thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới", anh Cường cho hay.

THIÊN AN

# "Viên thuốc nghĩa tình"

"Viên thuốc nghĩa tình" là mô hình Dân vận khéo được Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp các đơn vị triển khai tại Trạm xá quân dân y kết hợp xã Hòa Bắc. Mô hình đã góp phần nâng cao năng lực mạng lưới y tế cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ở các địa bàn vùng khó khăn của thành phố tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế.

Thành lập từ năm 2004, Trạm xá quân dân y kết hợp tại hai thôn Tà Lang và Giản Bí, xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) là địa điểm thuận lợi cho người dân đến khám chữa bệnh, đặc biệt là khám chữa bệnh cho đồng bào dân tộc Cơ tu. Hằng năm, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố thường xuyên phối hợp Sư đoàn Phòng Kháng 375 tăng cường y, bác sĩ và đội ngũ y tế huyện Hòa Vang bảo đảm các hoạt động khám chữa bệnh. Hiện nay, nhân lực trạm có 3 người gồm 1 y sĩ, 1 điều dưỡng và 1 quân y sĩ luân phiên thường trực 24/24, bảo đảm công tác sơ cấp cứu, khám chữa bệnh cho đồng bào, nhân dân 2 thôn Tà Lang và Giản Bí.

Theo Thượng tá Phan Minh Dũng, Chủ nhiệm Quân y, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, mô hình Dân vận khéo "Viên thuốc nghĩa tình" được lồng ghép, triển khai hiệu quả trong công tác khám, chữa bệnh cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, Trạm xá khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 490 lượt người, cấp cứu tại trạm 25 trường hợp, kịp thời chuyển tuyến hơn 7 trường hợp; phối hợp khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà của các đoàn khám từ thiện, đoàn khám đồng y; cấp muối i-ot cho nhân dân 2 thôn Tà Lang, Giản Bí; tổ chức tiêm chủng hàng tháng, khám sức tu sửa chữa cũng như bảo trì, bảo dưỡng các công trình đã thực hiện trước đây. Từ đó, góp phần thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới", anh Cường cho hay.

THIÊN AN



Trạm xá quân dân y kết hợp khám, chữa bệnh, phát thuốc cho đồng bào dân tộc tại xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang). Ảnh: XUÂN HẬU

Bên cạnh đó, tổ chức khám và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 250 người dân thuộc diện các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và người cao tuổi trên địa bàn xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang. Những người dân có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi, cùng các đối tượng chính sách được khám tổng quát, kiểm tra sức khỏe, đo điện tim, siêu âm, chụp X-quang để sàng lọc, phát hiện bệnh thường gặp. Đồng thời, đã lồng ghép truyền thông, tư vấn chế độ dinh dưỡng, các biện pháp vệ sinh phòng bệnh cho người dân. "Cán bộ Trạm quân dân y luôn nêu cao tinh thần hết lòng vì nhân dân, phản công cán bộ, nhân viên đứng điểm từng thôn thực hiện đến từng nhà thăm khám bệnh cho những bệnh nhân già yếu không đi lại được. Nhiều trường hợp cán bộ y tế xuống tận nhà bệnh nhân sơ cấp cứu, cấp cứu và kịp thời chuyển về tuyến trên những trường hợp nặng", Thượng tá Phan Minh Dũng cho biết.

Nhiều lần đưa gia đình đến khám bệnh tại trạm xá, bà Bùi Thị Hóa (thôn Giản Bí) luôn biết ơn sự chăm sóc tận tình của các y sĩ tại đây. Có lần, cháu bà Hóa lên cơn sốt cao trong đêm khuya

mà đường đến Trung tâm y tế huyện xa, gia đình rất lo lắng, chỉ biết trông đợi vào cán bộ Trạm xá hỗ trợ. Nhờ sự chăm sóc kịp thời của các quân y giúp cháu bà nhanh chóng bình phục. Trong quá trình khám, chữa bệnh, các y sĩ còn tận tình hướng dẫn gia đình các biện pháp sơ cứu cần thiết cho các trường hợp tương tự.

Theo Đại tá Võ Văn Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, mô hình dân vận khéo "Viên thuốc nghĩa tình" có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của ngành y tế và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Qua triển khai thực hiện mô hình, người dân có cơ hội được tiếp cận với các dịch vụ y tế tại chỗ, đặc biệt là các xã miền núi đồng thời duy trì và phát huy hiệu quả, nâng cao năng lực của hoạt động y tế địa phương trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Mô hình góp phần giúp các đơn vị, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; xây dựng "thế trận lòng dân", bảo đảm quốc phòng - an ninh.

XUÂN HẬU

## Xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu

(TIẾP THEO TRANG 1)

UBND thành phố chỉ đạo, triển khai toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt, toàn diện, có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, đề án của Đảng, Nhà nước, quân đội về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân. Tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và nhiệm vụ 2020-2025, trọng tâm là tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân sự thành phố và Đảng bộ quân sự các quận, huyện nhiệm vụ 2025-2030. Chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu"; xây dựng Đảng bộ vững mạnh, lãnh đạo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tham mưu Thành ủy, UBND thành phố tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2025 đạt

100% chỉ tiêu; phối hợp tham mưu công tác chuẩn bị và tổ chức trang trọng, chu đáo các ngày lễ lớn của đất nước, thành phố, các hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố, 50 năm ngày Giải phóng thành phố; hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là dịp Tết Nguyên đán, các ngày lễ và sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, thành phố. Tăng cường luyện tập thuần thực các phương án, sẵn sàng phối hợp giúp nhân dân phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Đối mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ cơ bản lĩnh chính trị vững vàng, Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận, vận động quần chúng, xây dựng nông thôn mới;

chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội, hoạt động "Đền ơn, đáp nghĩa"; tìm kiếm, quy tập hài cốt mộ liệt sĩ.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, của thành phố trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Đồng thời lưu ý, năm 2025, thành phố diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, vì vậy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình, nhận định, dự báo chính xác, tham mưu cấp ủy, chính quyền xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là dịp lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và thành phố.

LÊ HÙNG

## Dự kiến tên các bộ sau khi Chính phủ sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Ngày 4-12, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, theo định hướng của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, sau khi sắp xếp, sáp nhập, tổ chức bộ máy của Chính phủ gồm 5 bộ, 4 cơ quan thuộc Chính phủ. Như vậy, bộ máy của Chính phủ sẽ được tinh gọn từ 30 xuống còn 21 đầu mối (giam 9 đầu mối) gồm: 13 bộ, 4 cơ quan ngang bộ và 4 cơ quan thuộc Chính phủ.

Cụ thể, khi hợp nhất Bộ Kế hoạch và Đầu tư

và Bộ Tài chính, tên bộ sau sắp xếp dự kiến là Bộ Tài chính và Đầu tư phát triển hoặc Bộ Kinh tế phát triển. Hợp nhất Bộ Giao thông vận tải và Bộ Xây dựng, tên bộ sau sắp xếp dự kiến là Bộ Hạ tầng và Đô thị. Hợp nhất Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tên bộ sau sắp xếp dự kiến là Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên, Môi trường. Hợp nhất Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Khoa học và Công nghệ, tên bộ sau sắp xếp dự kiến là Bộ

Chuyển đổi số và Khoa học, Công nghệ hoặc Bộ Chuyển đổi số, Khoa học, Công nghệ và Thông tin. Khi hợp nhất Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ thành Bộ Nội vụ và Lao động và chuyển chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp sang Bộ Giáo dục và Đào tạo; chuyển chức năng quản lý Nhà nước về bảo trợ xã hội, trẻ em, phòng, chống tệ nạn xã hội sang Bộ Y tế.

Theo VIETNAM+

## Thu ngân sách Nhà nước 11 tháng tăng 16,1%

Ngày 4-12, Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước 11 tháng đạt 1.808,5 nghìn tỷ đồng, bằng 106,3% dự toán, tăng 16,1% so cùng kỳ năm 2023 (thu ngân sách Trung ương ước đạt khoảng 110,1% dự toán; thu ngân sách địa phương ước đạt khoảng 102,5% dự toán).

Về chi ngân sách Nhà nước 11 tháng ước đạt

73,6% dự toán, tăng 4,7% so cùng kỳ năm 2023. Bộ Tài chính cho biết, ngân sách Trung ương đã chi từ dự phòng năm 2024 là 24,7 nghìn tỷ đồng để bổ sung kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và hỗ trợ cho các địa phương thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng, đột xuất, cấp bách; kinh phí phòng, chống dịch bệnh và khôi

phục sản xuất sau thiên tai, dịch bệnh.

Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã xuất cấp gần 16,78 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, cứu trợ, cứu đói cho nhân dân.

TTXVN

## Công tác nhân đạo, từ thiện tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương đạt hơn 1.000 tỷ đồng

Ngày 4-12, Cụm thi đua số 1 Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Năm 2024, Cụm thi đua số 1 (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ) đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, thể hiện qua việc tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền về công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ, triển khai hiệu quả các văn bản

của Đảng, Nhà nước. Các phong trào, cuộc vận động của Hội tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng đi vào thực chất, hiệu quả với nhiều nét mới và cách làm sáng tạo. Tổng giá trị các hoạt động của toàn Cụm đạt 1.066 tỷ đồng, hỗ trợ cho hơn 3,36 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn, người dân vùng thiên tai, bão lũ.

Một số hoạt động hỗ trợ nhân đạo tiêu biểu của cụm gồm: Phong trào "Tết Nhân ái" với 350.991 suất quà được trao trị giá 183 tỷ đồng;

chương trình "An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn" đạt 10,7 tỷ đồng và chương trình "Đình dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật" đạt 51 tỷ đồng; hoạt động Tháng Nhân đạo với nhiều hoạt động, công trình thiết thực đạt tổng trị giá 144 tỷ đồng. Đặc biệt, Cụm thi đua số 1 đã có những đóng góp đáng kể trong việc hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai với tổng trị giá lên đến 120 tỷ đồng.

TTXVN

## Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp xúc cử tri quận Thanh Khê, Liên Chiểu

Ngày 4-12, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng gồm các đại biểu: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Duy Minh, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) Trần Đình Chung tiếp xúc cử tri quận Thanh Khê và quận Liên Chiểu để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Cử tri hoan nghênh kỳ họp thứ 8 của Quốc hội đã thông qua nhiều luật có liên quan đến quyền lợi thiết thực của nhân dân; đồng thời bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ với Đảng, Nhà nước làm mạnh mẽ đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri các quận tập trung vào một số nhóm vấn đề gây bức xúc trong nhân dân như các dự án lớn, dự án quan trọng bị "treo", bỏ hoang lâu năm gây ô nhiễm, lãng phí quá lớn vẫn chưa được xử lý; vấn đề ngập úng cục bộ nhất là ở các tuyến kênh mương thoát lũ, tình trạng thiếu thuốc và vật tư tại các cơ sở y tế công lập, vấn đề nhà ở xã hội, nhiều

địa bàn thiếu trường học; vấn đề tội phạm công nghệ cao, đưa tin sai sự thật và lừa đảo qua mạng... Ngoài ra, cử tri của 2 quận kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh như mở rộng, nối thông một số tuyến đường huyết mạch có lưu lượng giao thông lớn; chế độ chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam, đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở xã phường; bắt cập trong mua bán điện, nước...

Tại buổi tiếp xúc, đại diện lãnh đạo UBND thành phố, lãnh đạo các sở, ban ngành và lãnh đạo UBND các quận trực tiếp giải trình các ý kiến liên quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền.

Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng cho biết những ý kiến, kiến nghị của cử tri là hết sức tâm huyết, trách nhiệm, sát với thực tiễn yêu cầu phát triển của đất nước và thành phố. Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền các bộ, ngành Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp thu và sẽ chuyển tải đầy đủ đến các cơ quan chức năng liên quan để trả lời, giải quyết theo thẩm quyền.

ĐẮC MẠNH

## Chuẩn bị chu đáo nội dung kỳ họp thứ 21 HĐND thành phố

(TIẾP THEO TRANG 1)

các tổ đại biểu HĐND thành phố để chuẩn bị nội dung, chương trình phục vụ kỳ họp thứ 21. Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh, việc thảo luận sẽ ưu tiên những vấn đề mới, thực tiễn đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2024, bản bạc những dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, các chỉ tiêu chủ yếu năm 2025, những bức xúc, khó khăn, bất cập, tồn tại từ cơ sở và ý kiến của người dân. Đề nghị đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận Nghị quyết số 136/NQ/2024/QH15 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Đà Nẵng gắn với Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các ban, tổ đại biểu HĐND thành phố tiến hành rà soát, phân công, bố sung nội dung thảo luận, nội dung chất vấn phải trọng tâm, tập trung vào các vấn đề lớn, vấn đề chung được cử tri quan tâm. Đặc biệt, những nội dung được chất vấn nhiều lần yêu cầu trả lời cụ thể, rõ ràng, dứt điểm về thời gian thực hiện, triển khai các nội dung, tránh hứa hẹn.

XUÂN HẬU

## Tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập Cụm công nghiệp Hòa Nhơn

(TIẾP THEO TRANG 1)

của Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng gồm: văn bản của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (trong đó có cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật và chịu mọi chi phí, rủi ro nếu không được chấp thuận) kèm theo báo cáo đầu tư thành lập cụm công nghiệp; bản sao hợp lệ tài liệu về tư cách pháp lý của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; bản sao hợp lệ tài liệu chứng minh năng lực tài chính của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật gồm ít nhất một

trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 2 năm gần nhất; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính (nếu có); bản sao hợp lệ tài liệu chứng minh kinh nghiệm của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và các văn bản, tài liệu khác có liên quan (nếu có). Các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ về UBND huyện Hòa Vang tại địa chỉ: Trung tâm Hành chính huyện Hòa Vang, quốc lộ 14B, thôn Dương Lâm 1, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang trong vòng 15 ngày kể từ ngày ra thông báo.

MAI QUẾ

# Đà Nẵng tiên phong xây dựng thành phố thông minh

Thành phố Đà Nẵng lần thứ 5 được vinh danh là "Thành phố thông minh Việt Nam", giải thưởng danh giá và duy nhất dành cho nhóm các thành phố/đô thị tại lễ trao giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2024 lần thứ 5 do Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức chiếu ngày 3-12.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng được vinh danh đối với 3 giải thưởng chuyên đề bao gồm: Thành phố Điều hành, quản lý thông minh (lần thứ 2 liên tiếp); Thành phố Hấp dẫn đổi mới sáng tạo (lần thứ 4); Thành phố Quản lý môi trường thông minh, xanh, sạch (lần thứ 3).

### Duy trì kết quả tích cực

Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam (Smart City Award Vietnam) là giải thưởng thường niên được VINASA tổ chức từ năm 2020 nhằm ghi nhận, tôn vinh các đô thị, tổ chức, doanh nghiệp có những đóng góp giúp các thành phố trở nên thông minh hơn, đáng sống hơn, có tương lai, có sức cạnh tranh và phát triển bền vững. Giải thưởng cũng khuyến khích doanh nghiệp sáng tạo sản phẩm, giải pháp công nghệ tiên tiến; là kênh kết nối cung cầu, hợp tác xây dựng những mô hình kiểu mẫu phù hợp để đẩy nhanh phát triển thành phố thông minh tại Việt Nam. Như vậy, kể từ khi giải thưởng được VINASA tổ chức lần đầu tiên đến nay, Đà Nẵng đều được vinh danh là thành phố thông minh (5 năm liên tiếp 2020-2024). Để có được kết quả trên, Đà Nẵng lấy quan điểm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để xây dựng thành phố thông minh. Thành phố chủ động triển khai các nhiệm vụ Chính phủ giao theo Quyết định số 950/QĐ-TTg



Đại diện Công ty TNHH Giải pháp Acronics thuyết trình về giải pháp công nghệ của công ty. Ảnh: C.THẮNG - M.QUẾ

### Các giải thưởng, danh hiệu liên quan thành phố thông minh đạt được

14 năm liên tiếp dẫn đầu Chỉ số sẵn sàng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (Vietnam ICT Index); 4 năm liên tiếp (2020-2023) đạt Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam; 3 năm liên tiếp (2020-2022) xếp hạng Nhất chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh; 3 năm liên tiếp (2022-2024) là địa phương tiêu biểu chủ động thực hiện cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và được đổi số tại lễ trao giải "TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam - 14.0 Awards"; Thành phố lấy con người làm trung tâm (Human-Centricity) của giải thưởng Thành phố thông minh Seoul lần thứ nhất diễn ra tháng 9-2023...

ngày 1-8-2018 của Thủ tướng Chính phủ tại Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đến nay cơ bản hoàn thành 11/11 nhiệm vụ đến năm 2025. Sau hơn

5 năm thực hiện Quyết định số 6439/QĐ-UBND ngày 29-12-2018 của UBND thành phố về đề án xây dựng Thành phố thông minh giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030, thành phố đạt được

### Sinh viên Đại học Đà Nẵng đoạt nhiều giải thưởng sáng tạo

Trong khuôn khổ hội nghị thành phố thông minh Việt Nam - châu Á diễn ra tại Hà Nội vừa qua, Hiệp hội phần mềm và dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) trao giải thưởng Sáng tạo tương lai - VietFuture Awards năm 2024. Trong đó, sinh viên các trường đại học thành viên Đại học Đà Nẵng giành nhiều giải thưởng. Cụ thể, sinh viên Trường Đại học Bách khoa có 2 đề tài "Thiết bị IoT tích hợp LoRaWAN quản lý chất lượng điện năng theo thời gian thực cho nhà máy" đoạt giải Nhất và đề tài "Hệ thống hỗ trợ di chuyển dành cho người khiếm thị" đoạt giải Nhì. Đề tài "Pháo cứu sinh tìm kiếm chủ động" của nhóm sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đoạt giải Nhì; sinh viên Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn đoạt 1 giải tiềm năng.

Đây là năm thứ 2 giải thưởng được tổ chức, VietFuture Awards 2024 thu hút 180 đề cử từ 42 trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc. Ban tổ chức chọn ra 26 đề cử để vinh danh và trao 6 giải Nhất, 6 giải Nhì, 6 giải Ba và 8 giải tiềm năng.

THU HÀ

nhiều kết quả đồng đều trên 6 trụ cột và 16 lĩnh vực ưu tiên.

Cụ thể, thành phố có 28 dự án ưu tiên thuộc đề án Thành phố thông minh hoàn thành, đưa vào sử dụng với tổng kinh phí thực hiện 220,6 tỷ đồng; 4 dự án đã phê duyệt hồ sơ thiết kế thi công với tổng kinh phí 82,5 tỷ đồng và dự kiến đưa vào sử dụng năm 2024-2025; 8 dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng kinh phí trên 884 tỷ đồng, trong đó có các dự án đáng chú ý như: hiện đại hóa trung tâm chỉ huy 404 tỷ đồng, trung tâm tích hợp kiểm soát khả năng phục hồi đô thị xanh và thông minh 258 tỷ đồng... Thành phố triển khai nhiều ứng dụng, tích ích và nhiều kênh để người dân, doanh nghiệp sử dụng, tương tác giữa chính quyền và người dân trên môi trường số như: nâng tầng tích hợp đa dịch vụ, tích ích Nonan Smart City (hơn 1,2 triệu lượt tải); nền tảng công dân số MyPortal (hơn 320.000 người dân có tài khoản); 1 kho dữ liệu số

trên hệ thống Chính quyền điện tử; Công góp ý Đà Nẵng và Cứu hộ (1.000 lượt góp ý, phản ánh/tháng); ứng dụng Cho và nhận và Tổng đài (10.000 lượt góp ý/tháng); ứng dụng Chatbot tư vấn tự động về hướng dẫn thủ tục hành chính, dịch vụ công (hơn 4.000 lượt tư vấn/tháng) ...

### Tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số

Ông Nguyễn Trọng Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp Acronics nhận định, thành phố thông minh là một trong những xu thế phát triển chủ đạo của các đô thị trên thế giới cũng như trong khu vực. Để đón đầu xu hướng đó, Đà Nẵng đang có nhiều chuyển biến tích cực cả về chính sách, môi trường đầu tư lẫn nghiên cứu, triển khai và ứng dụng thực tế. Ông Tuấn hy vọng thành phố tiếp tục hỗ trợ phát triển sản phẩm, kết nối nhà đầu tư, thị trường nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của nhân lực, tạo ra các sản phẩm công nghệ điện tử chất lượng cao; đồng thời, thành

phố cần hoàn thiện các chính sách để khơi thông, hỗ trợ sức mạnh các doanh nghiệp khởi nghiệp, công nghệ, trong đó nhấn mạnh vai trò của lĩnh vực: công nghệ thông tin, phần mềm, vi mạch bán dẫn... để tăng sức cạnh tranh với thị trường quốc tế khi đây là các thành tố để tạo ra các giá trị gia tăng lớn và quan trọng trong nền kinh tế số, chuyển đổi số bền vững cho thành phố.

Ông Lê Ngọc Tri, Giám đốc điều hành Công ty CP EM&AI cho hay, việc Đà Nẵng đạt danh hiệu Thành phố thông minh duy nhất tại Việt Nam là niềm tự hào lớn, nhưng cũng đòi hỏi các doanh nghiệp, nhà khởi nghiệp phải xứng đáng hơn nữa với vị thế này. TS. Nguyễn Hà Huy Cường, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm phát triển phần mềm (SDC), Đại học Đà Nẵng đánh giá, thành phố đang đi đúng hướng trong phát triển thành phố thông minh với quá trình thay đổi từ mô hình truyền thống sang mô hình số dựa vào 4 yếu tố công nghệ gồm: điện toán đám mây; dữ liệu lớn (Big Data), AI, internet vạn vật (IoT). Thời gian tới, SDC tiếp tục đóng góp cho thành phố trên lộ trình chuyển đổi số, nhất là ở lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, việc tiếp tục được vinh danh là "Thành phố thông minh Việt Nam" lần thứ 5 liên tiếp nhờ đồng loạt các tích cực, đồng thuận từ cơ quan quản lý Nhà nước và người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là các tổ chức công nghệ số cộng đồng và Đề án 06 (Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030) trực tiếp hướng dẫn người dân tạo tài khoản công dân số và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đưa công nghệ tới gần các tầng lớp.

MAI QUẾ - CHIẾN THẮNG

# Bộ Xây dựng đề nghị bổ sung đánh giá hoạt động thoát nước đô thị Đà Nẵng

Bộ Xây dựng vừa ban hành Công văn 6485/BXD-HTKT (ngày 25-11-2024) gửi UBND thành phố Đà Nẵng về góp ý đồ án Điều chỉnh quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, Bộ Xây dựng cho rằng, đồ án điều chỉnh quy hoạch cơ bản phù hợp với quy định của Chính phủ, Bộ Xây dựng và đã cụ thể hóa nội dung, định hướng quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật (quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt) trong Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15-3-2021 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng

thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bộ Xây dựng đề nghị thành phố bổ sung đánh giá hiệu quả của một số dự án đã và đang triển khai theo quy hoạch thoát nước thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 31-1-2018... Bộ Xây dựng đề nghị thành phố cân bố sung kịch bản ứng phó với biến đổi khí hậu của hệ thống thoát nước mưa và dự kiến khả năng chịu được cường độ mưa của hệ thống thoát nước sau khi được xây dựng hoàn thiện theo

quy hoạch điều chỉnh được phê duyệt mà không bị ngập nước cục bộ; bổ sung hiện trạng, đánh giá và các giải pháp đối với các khu vực có nguy cơ chịu tác động về sụt lún, xói lở; lập bản đồ hoặc danh sách các điểm ngập nước cục bộ để đánh giá và đề xuất các giải pháp chống ngập theo hướng bền vững phù hợp cho từng giai đoạn thực hiện quy hoạch; bên cạnh bản đồ quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước mưa chia thành 5 khu vực thoát nước chính, cần rà soát, bổ sung tính toán và bản vẽ quy hoạch thoát nước khu vực huyện Hòa Vang.

HOÀNG HIỆP

# Điều chỉnh thời gian đóng hàng rào di động tại nút đầu cầu Hòa Xuân trong ngày thứ Bảy và Chủ nhật

Ngày 4-12, Sở Giao thông vận tải cho biết, qua theo dõi tình hình giao thông thực tế hiện nay tại nút giao đầu cầu Hòa Xuân - Thăng Long, ngoài thời gian thực hiện đóng hàng rào di động trong khung giờ cao điểm từ 6 giờ 30 đến 8 giờ 30 và từ 16 giờ 30 đến 18 giờ hàng ngày thì vào một số thời điểm như từ 8 giờ 30 đến 10 giờ các ngày thứ

Bảy, Chủ nhật hàng tuần và khoảng thời gian 30 phút sau 18 giờ, mật độ phương tiện lưu thông tại khu vực tăng cao, xuất hiện tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ tại khu vực nút giao. Do đó, nhằm hạn chế ùn tắc giao thông, tăng cường bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực nút giao Cách Mạng Tháng Tám - Lê Thanh Nghị, Sở Giao thông vận tải triển khai

điều chỉnh thời gian đóng hàng rào di động tại nút đầu cầu Hòa Xuân trong ngày thứ Bảy và Chủ nhật, cụ thể như sau: buổi sáng điều chỉnh thời gian "từ 6 giờ 30 đến 8 giờ 30" thành "từ 6 giờ 30 đến 10 giờ"; buổi chiều điều chỉnh thời gian "từ 16 giờ 30 đến 18 giờ" thành "từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30".

THÀNH LÂN

# Sôi nổi liên hoan nghệ thuật quần chúng "80 năm - Viết tiếp bản hùng ca"

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2024), 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2024) và 50 năm ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29-3-1975 - 29-3-2025), ngày 4-12, tại nhà hát Trưng Vương, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang, thanh niên, học sinh,

sinh viên thành phố Đà Nẵng năm 2024. Liên hoan có 18 đơn vị cơ sở tham gia biểu diễn 97 tiết mục, với hơn 1.000 diễn viên là các chiến sĩ, sinh viên, học sinh đến từ các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, trường đại học trên địa bàn thành phố. Với chủ đề "80 năm - Viết tiếp bản hùng ca", các chương trình nghệ thuật đa dạng nội dung gồm ca, múa, nhạc, kịch ngắn... tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ vĩ đại, bộ đội Cụ Hồ và thể hiện tình yêu quê hương đất

nước, truyền thống đấu tranh cách mạng, tinh thần đoàn kết vượt mọi khó khăn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ban tổ chức sẽ chọn ra các chương trình xuất sắc để tổ chức Gala tổng kết trong giai đoạn và tổ chức biểu diễn lưu động phục vụ nhân dân, chiến sĩ tại các đơn vị lực lượng vũ trang, các địa phương góp phần tạo không khí rộn ràng, hân hoan chào đón Tết Ất Tỵ.

ĐOÀN HẠO LƯƠNG

# Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc - Thông điệp truyền cảm hứng

(TIẾP THEO TRANG 1)

kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh của dân tộc hay chưa? Câu trả lời là: Đã rồi.

- Hiện nay đã là thời điểm, thời cơ; là sự cấp thiết, là đòi hỏi tất yếu khách quan cho cuộc cách mạng về tinh thần tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị để bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả hay chưa? Câu trả lời là: Không thể chậm trễ hơn được nữa.

Cũng tại hội nghị này, Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra 3 vấn đề để làm rõ thêm các nội dung vừa nêu. Trước hết, để vươn tới mục tiêu thu nhập trung bình cao cho người dân vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2045 thì tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam phải đạt 2 con số liên tục trong những năm tiếp theo. Với "bài toán" này, Tổng Bí thư chỉ rõ: Chỉ có phép giải rút gọn mới ra đáp số kịp thời gian, giải quyết những điểm nghẽn, chướng ngại, tạo lập những yếu tố nền tảng để đất nước có thể "cất cánh", trong đó tập trung vào các vấn đề đáng quan tâm là hệ thống giao thông, hạ tầng năng lượng, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, cải cách thể chế phát triển, thủ tục hành chính...

Đồng hành với giải pháp trên, Tổng Bí thư yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần đặt lợi ích chung lên trên hết, mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, đột phá, dùng cảm hứng sinh để đất nước phát triển; cần sự hưởng ứng, vào cuộc của người dân, phải giải phóng sức lao động, sức sản xuất, phải huy động được nguồn vốn vật chất và tinh thần trong nhân dân và người dân phải được hưởng thụ, cảm nhận những thành quả đó.

Về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, theo Tổng Bí thư, đây phải là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, thảo luận về tầm nhìn và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước vươn mình giàu mạnh trong kỷ nguyên mới. Công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới phải chuẩn bị thật

tốt đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng được yêu cầu phát triển mới. Mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng tự học hỏi để "nâng mình lên" để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới của đất nước.

Về tinh thần tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đây là vấn đề rất cấp bách, bắt buộc phải làm, càng làm sớm càng có lợi cho dân, cho nước. Đây thực sự là vấn đề khó, thậm chí rất khó vì khi tiến hành tinh gọn bộ máy sẽ liên quan đến tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và dụng chạm tới lợi ích của một số cá nhân, tổ chức. Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư, chúng ta vẫn phải tiến hành vì muốn có một cơ thể khỏe mạnh, đòi hỏi phải "uống thuốc đắng", phải chịu đau để "phẫu thuật khối u". Tinh thần không có nghĩa là cắt giảm một cách cơ học, mà là loại bỏ những vi tri không cần thiết, giảm những công việc không hiệu quả, từ đó tập trung nguồn lực cho những lĩnh vực then chốt, những con người thực sự xứng đáng và phù hợp. Không để cơ quan Nhà nước là "vùng trú ẩn an toàn" cho cán bộ yếu kém.

Cùng với công tác tinh gọn bộ máy, với yêu cầu cao hơn khi triển khai tổ chức mới, phải có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lại cán bộ trước và sau khi sắp xếp lại tổ chức. Từng cơ quan, đơn vị phải thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng và chế độ, chính sách đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động bị ảnh hưởng do sắp xếp lại tổ chức, bộ máy; bảo đảm công bằng, công khai, khách quan.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nêu rõ lộ trình thực hiện tinh gọn tổ chức, phương án sắp xếp lại tổ chức, bộ máy phải được hoàn thành trong quý 1-2025.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Thành ủy Đà Nẵng đã quyết liệt chỉ đạo các công việc liên quan. Cuối tháng 11-2024, Thành ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo về Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, tiến hành các phiên họp

và giao cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân những nhiệm vụ cụ thể với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc.

Ngày 3-12, tại hội nghị tiếp xúc cử tri trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng khẳng định đây là cuộc cách mạng lớn của Đảng, Nhà nước về việc tinh giản bộ máy nhưng phải hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Theo Bí thư Thành ủy, để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam thì việc tinh giản, sắp xếp lại bộ máy là 1 trong 7 biện pháp quan trọng được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh. Việc này phải được thực hiện một cách quyết tâm, quyết liệt từ Trung ương đến cơ sở, theo phương châm "Trung ương không chờ tỉnh, tỉnh không chờ huyện, huyện không chờ xã". Đây cũng là dịp để sàng lọc, đánh giá lại đội ngũ cán bộ.

Đối với thành phố Đà Nẵng, thông điệp này hoàn toàn phù hợp, đúng lúc, khi thành phố đang nỗ lực tạo nền tảng cho sự đột phá trong cải cách hành chính và thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế xã hội theo mục tiêu Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cả nước tràn đầy niềm tin bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Từ bao đời nay, mỗi người dân Việt luôn mong náu lòng yêu nước thương nòi, luôn chứa đựng bầu máu nóng xây dựng, phát triển đất nước. Tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó, người Việt Nam sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng, đặt lợi ích chung lên trên hết với mục đích để con cháu chúng ta, để thế hệ mai sau được thụ hưởng những thành quả hôm qua, hôm nay; được sống trong một tương lai tươi đẹp hơn, để đất nước mình được mạnh giàu, sánh vai với các cường quốc năm châu!

N.D.N

# Thông tin - Thông báo

## Kịp thời xử lý các trường hợp có nguy cơ mất an toàn đối với lưới điện

Trong quá trình kiểm tra đường dây và trạm biến áp, nhân viên Điện lực Thanh Khê đã phát hiện thợ thi công biến quảng cáo trước nhà 279A Trường Chinh vi phạm khoảng cách an toàn đối với đường dây điện trung áp 476XHA đang vận hành.



Điện lực Thanh Khê phát hiện thợ thi công biến quảng cáo vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện

Điện lực đã yêu cầu đơn vị thi công dừng công tác, đồng thời lập biên bản và hướng dẫn phương án thi công đảm bảo khoảng cách an toàn.

Được biết, đường dây 476XHA là đường dây quan trọng của Điện lực Thanh Khê, hiện đang cung cấp điện cho hơn 12.000 khách hàng khu vực trung tâm quận Thanh Khê.

Điện lực Thanh Khê cho biết, sẽ tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền trong nhân dân về việc bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp như: không thả diều, thả đèn trời, bong bóng dưới đường dây điện cao thế; đảm bảo khoảng cách an toàn điện để đường dây khi thi công sửa chữa nhà cửa, làm bảng quảng cáo...



Lắp bọc cách điện đảm bảo an toàn thi công xây dựng nhà.

Trước đó, Đội Sửa chữa nóng lưới điện phối hợp với Điện lực Hải Châu (PC Đà Nẵng) thực hiện bọc cách điện khoảng cột 13 đến 14 đường dây 472CLA để hỗ trợ khách hàng lắp đặt giàn giáo trong quá trình thi công xây dựng nhà ở tại số nhà 23 Ngô Gia Tự, quận Hải Châu.

Tại hiện trường, công trình xây dựng chỉ cách pha gần nhất của đường dây 22kV là 0,4m. Căn cứ theo Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014, khoảng cách gần nhất để bố trí mạng điện của đường dây 22kV là 1,0m. Để hỗ trợ khách hàng thi công xây dựng gần hàng lang lưới điện đảm bảo an toàn, Điện lực Hải Châu và Đội Sửa chữa nóng lưới điện đã bọc cách điện đường dây tại khoảng cột 13 đến 14 đường dây 472CLA. Đồng thời, Điện lực Hải Châu cử người giám sát an toàn về điện trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình nhà ở của khách hàng.

Qua công tác hỗ trợ kịp thời nêu trên đã góp phần ngăn ngừa tai nạn điện trong nhân dân do các hoạt động xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện 22kV và ngăn chặn kịp thời nguy cơ xảy ra sự cố, đảm bảo cung cấp điện liên tục cho khách hàng trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

T.H

## TÌM HIỂU PHÁP LUẬT THUẾ

Tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 80/2023/NĐ-CP ngày 17/11/2023 của Chính phủ quy định: Thương nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện quy định về hóa đơn điện tử (HDDT) và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế, các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và cơ quan thuế.

Thời điểm luật HDDT đối với trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho khách hàng là thời điểm kết thúc việc bán xăng dầu theo từng lần bán. Người bán phải đảm bảo lưu trữ đầy đủ HDDT đối với trường hợp bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh, cá nhân kinh doanh và đảm bảo có thể tra cứu khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu theo quy định tại điểm 1 khoản 4 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Cơ sở kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm tổng hợp dữ liệu tất cả các hóa đơn bán xăng dầu trong ngày theo từng mặt hàng để

## Áp dụng hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

thể hiện trên bảng tổng hợp dữ liệu HDDT và chuyển bảng tổng hợp dữ liệu HDDT này ngay trong ngày đến cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Trường hợp người bán lẻ hóa đơn không đúng thời điểm hoặc không lập hóa đơn theo từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho người mua theo quy định thì sẽ bị xử phạt với mức phạt tiền lên tới 20.000.000 đồng theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Trường hợp cơ sở kinh doanh xăng dầu chuyển dữ liệu HDDT đến cơ quan thuế quá thời hạn quy định hoặc không chuyển dữ liệu HDDT thì có thể bị xử phạt với mức

tiền lên tới 20.000.000 đồng theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Thực hiện HDDT theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu mang lại nhiều lợi ích như: Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; góp phần giúp tăng cường kiểm soát việc phát hành hóa đơn, thuận lợi hơn trong công tác hạch toán kế toán, quản lý doanh thu và thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp; đảm bảo môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch, tăng thu cho ngân sách Nhà nước; đáp ứng yêu cầu quản lý của cơ quan Nhà nước về kinh doanh xăng dầu.

CỤC THUẾ TP. ĐÀ NẴNG

Mọi vướng mắc xin liên hệ: Phòng Tuyên truyền hỗ trợ - Cục Thuế TP. Đà Nẵng, 190 Phan Đăng Lưu, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Điện thoại: 0236. 3823556, 3886606, 3896766 và Đội Tuyên truyền hỗ trợ Chi cục Thuế các quận, huyện

TIỀN THUẾ LÀ CỦA DÂN, ĐO ĐÁN ĐÓNG GÓP ĐỂ PHỤC VỤ LỢI ÍCH NHÂN DÂN!

## MẮT GIẤY TỜ

Tôi tên: **Lê Thị Me**, trú tại: Tổ 13 phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Tôi có làm thất lạc: Biên bản giao nhà và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Khu liên kết phường Hòa Hiệp Nam số nhà A2-28 theo QĐ số 1351/QĐ-UBND TP. Đà Nẵng ngày 12-2-2007 mang tên: Lê Thị Lưu. Vậy ai nhặt được xin báo về số điện thoại: **0906471349**

## MẮT GIẤY TỜ

Tôi tên: **Trương Minh Hiến**, trú tại: Tổ 48 Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Tôi có làm thất lạc: bộ hồ sơ đăng ký biến số xe máy Honda, số khung: RLHKC4431RY009039, số máy: KC46E040086, màu: đỏ đen, mang tên: Trương Minh Hiến. Vậy ai nhặt được xin báo về số điện thoại: **0935688220**

## Y TẾ - SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

### Kiểm soát lây truyền HIV: Hãy thực hiện K=K

K=K nghĩa là Không phát hiện = Không lây truyền, là một thông điệp vô cùng có ý nghĩa đối với những người không may bị nhiễm HIV. Thông điệp này giúp người nhiễm HIV, bạn tình và cộng đồng hiểu rằng, điều trị ARV sớm, hiệu quả và liên tục, cho phép người nhiễm HIV sống khỏe mạnh, có thể sinh con mà không phải lo lắng về việc lây truyền HIV cho con lẫn vợ/chồng hoặc bạn tình của họ qua đường tình dục.

Nhiều năm trước, các nhà khoa học trên thế giới đã thực hiện các nghiên cứu trên hàng ngàn cặp bạn tình ở nhiều quốc gia với đối tượng là các cặp bạn tình dị nhiễm (Một người nhiễm HIV và người kia không bị nhiễm). Mặc dù những cặp này không sử dụng bao cao su hay các biện pháp can thiệp

khác, nhưng tỉ lệ lây truyền HIV từ bạn tình dương tính sang bạn tình âm tính bằng không, nếu bạn tình dương tính đạt được tải lượng virus ổn định dưới ngưỡng phát hiện.

Điều này có nghĩa rằng, nếu người sống chung với HIV uống thuốc ARV hàng ngày theo chỉ định của bác sĩ, đạt được và duy trì tải lượng virus dưới ngưỡng phát hiện (dưới 200 bản sao/ml máu) thì không có nguy cơ lây truyền virus HIV sang bạn tình âm tính qua đường tình dục.

Tải lượng virus là số lượng virus trong máu máu xét nghiệm của người sống chung với HIV. Nhìn chung, tải lượng virus càng cao, khả năng lây truyền HIV càng cao. Thuốc ARV có thể làm giảm tải lượng virus của người nhiễm xuống thấp đến mức không thể

đếm được khi xét nghiệm.

Với bất cứ ai khi nhận kết quả dương tính với HIV, hãy điều trị ARV càng sớm càng tốt và dùng thuốc đúng, đủ theo chỉ định của bác sĩ để sức khỏe được ổn định và không lây truyền cho người khác.

Cần lưu ý là việc đạt được và duy trì tải lượng virus dưới ngưỡng phát hiện cho đến nay chỉ được chứng minh là không có nguy cơ lây truyền virus HIV sang bạn tình âm tính qua đường tình dục. Các đường lây khác như sử dụng chung dụng cụ tiêm chích, cho con bú vẫn có khả năng lây, tuy nhiên nguy cơ cũng giảm đáng kể.

Khi bạn đạt được K=K, bạn không cần sử dụng bao cao su để phòng ngừa lây truyền HIV, nhưng bao cao su sẽ bảo vệ bạn khỏi các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác, như lậu, chlamydia, giang mai, và giúp ngừa thai ngoài ý muốn.

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TP. ĐÀ NẴNG

# Nâng cao hiệu quả, chất lượng vệ sinh môi trường

Các xí nghiệp môi trường của Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng tích cực, chủ động phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường các quận, huyện và UBND các phường, xã nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác vệ sinh môi trường và thu gom rác sinh hoạt, bảo đảm đường phố, địa điểm công cộng, khu vực dân cư sạch, đẹp. Các quận, huyện cũng đề xuất thành phố ban hành một số chủ trương, quy định để tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng của công tác này trong thời gian đến.



Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng tăng cường phương tiện cơ giới vệ sinh đường phố trong mùa mưa bão. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Ngay trước mùa mưa bão năm 2024, công trình đường, cầu kết nối đường ĐT.601 và đường ADB 5 với thôn Lộc Mỹ (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang) được khánh thành, đưa vào sử dụng đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu gom rác sinh hoạt đều đặn hơn ở thôn cuối cùng của huyện Hòa Vang. Những xe vận chuyển rác là hình ảnh bình thường hằng ngày trên các tuyến đường ở đô thị, nhưng với người dân ở thôn Lộc Mỹ, mãi đến mùa mưa năm nay mới thấy xe vận chuyển rác đến thôn vào ngày thứ Năm hằng tuần sau khi cầu mới được khai thác. Giám đốc Xí nghiệp Môi trường Hòa Vang Nguyễn Đức Thành cho hay: "Hiện xí nghiệp bố trí một chuyên xe thu gom, vận chuyển rác theo lộ trình từ đường ĐT.601 vào thôn Lộc Mỹ và về các thôn Nam Yên, An Định (xã Hòa Bắc), Trường Định (xã Hòa Liên), rồi đưa rác về bãi rác Khánh Sơn để xử lý chôn lấp theo quy định. Dù tần suất thu gom rác như vậy, nhưng chính quyền địa phương rất quan tâm, hỗ trợ công tác thu gom rác. Người dân tích cực phân loại rác tại nhà, đổ các loại rác còn lại vào thùng rác đúng ngày và thường xuyên ra quán vệ sinh môi trường để các tuyến đường, thôn, xóm

luôn sạch sẽ. Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng đang phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hòa Vang cùng UBND các xã xây dựng phương án thu gom rác sinh hoạt đáp ứng tiêu chí vệ sinh môi trường của đô thị loại 4. Đặc biệt, huyện đang đề xuất thành phố đầu tư một trạm trung chuyển rác hiện đại và tiến tiến như ở trung tâm thành phố. Khi có trạm trung chuyển rác này, mô hình cơ giới hóa thu gom rác sinh hoạt trực tiếp tại nhà dân sẽ được triển khai, thực hiện nhiều và phổ biến hơn trên nhiều tuyến đường ở huyện". Ngày 25 và 26-11, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hòa Vang đã phân bố 30 xe ba gác chở thùng chứa rác do UBND huyện đầu tư cho các xã để thay thế các xe bị hư hỏng và bổ sung cho các tổ tự quản thu gom rác tại các thôn. Trước đó, huyện đã phân bố nhiều thùng rác cho các thôn. Phó Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hòa Vang Huỳnh Tấn Bôn cho biết, trên địa bàn huyện có 112 tổ tự

quản với 180 công nhân sử dụng xe ba gác chở thùng thu gom rác sinh hoạt tại hộ gia đình tại 109 thôn, 10 chợ, 3 khu tái định cư rồi vận chuyển đến điểm tập kết thùng rác. Xí nghiệp Môi trường Hòa Vang bố trí xe vận chuyển rác thu gom rác tại 230 điểm tập kết rác trên địa bàn huyện do các tổ tự quản mang đến sau khi thu gom tại các hộ gia đình hoặc do người dân tự mang rác đến; đồng thời, thực hiện thu gom rác trực tiếp tại nhà dân theo phương án cơ giới hóa trên một số tuyến đường. Hiện nay, việc thu gom rác sinh hoạt được thực hiện trên toàn bộ 113 thôn của huyện với khối lượng từ 80-85 tấn/ngày. Tần suất thu gom rác sinh hoạt tại các xã khác nhau, đối với xã Hòa Bắc, do đường xá xa nên rác được thu gom 1 lần/tuần; các xã Hòa Châu, Hòa Tiến, Hòa Phước được thu gom 3 lần/tuần (tần suất thu gom rác cao ở khu dân cư tập trung đông, các tuyến đường chính); các xã còn lại 2 lần/tuần... Về lâu dài, thành phố cần có chính sách ưu tiên cho các doanh

nh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường để thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới công nghệ và phương thức thu gom, xử lý rác thải; sớm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về các nội dung liên quan đến bao bì lưu chứa từng nhóm rác, giá dịch vụ thu gom và vận chuyển rác...

Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu Nguyễn Văn Duy đề nghị, thành phố cần sớm có cơ chế thu tiền rác theo khối lượng hoặc trữ lượng phát sinh như quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 để người dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thấy được lợi ích trong việc phân loại rác tốt mà giảm thải bỏ rác, góp phần làm giảm áp lực cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác. Thành phố cũng cần có các chính sách xã hội hóa, thu hút nhiều nguồn lực xã hội tham gia vào công tác bảo vệ môi trường nói chung và công tác thu gom, vận chuyển, xử lý các loại rác sau phân loại trên địa bàn thành phố nói riêng. UBND quận Thanh Khê cũng kiến nghị UBND thành phố sớm ban hành quy định về quản lý phân loại, lưu giữ, chuyển giao rác sinh hoạt trên địa bàn thành phố dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật để làm cơ sở pháp lý cho các sở, ban, ngành, địa phương và người dân triển khai đồng bộ; ban hành giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt (thay thế Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 18-11-2017), nhằm tạo động lực cho các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt mạnh dạn đầu tư hiện đại hóa thiết bị, phương tiện; ban hành đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý các loại rác nguy hại, rác công kiến (phát sinh từ hoạt động phân loại rác của các hộ gia đình, cá nhân) trên địa bàn thành phố, được Nhà nước chi trả từ nguồn ngân sách, để các quận, huyện có cơ sở lập dự toán kinh phí thực hiện nội dung này theo phân cấp... HOÀNG HIỆP

# Tích cực thu gom rác tái chế và ứng dụng phần mềm quản lý rác

Nhằm thúc đẩy phân loại rác tại nguồn, Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng bố trí nhân viên và xe tải đến từng điểm tập kết tại các khu dân cư để thu mua các loại rác tái chế với giá bằng hoặc cao hơn giá thị trường; đồng thời đưa ứng dụng QR trên điện thoại thông minh vào hoạt động để phục vụ quản lý rác tốt hơn.



Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng giới thiệu ứng dụng QR trên điện thoại thông minh đến người dân. Ảnh: DIỆP NHƯ

Tại khu dân cư Mỹ Tân 1 (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà), hoạt động phân loại rác tại nguồn được đẩy mạnh nhờ cấp ủy, mặt trận, hội, đoàn thể, tổ dân phố tổ chức thu gom rác tái chế đều đặn vào sáng Chủ nhật hằng tuần. Theo đó, nhận thức của người dân về phân loại rác tại nguồn và bảo vệ môi trường dần được nâng cao; phương thức thu gom rác tái chế sau phân loại rác đa dạng hơn, mạng lưới thu gom rác tái chế được mở rộng. Tại các phường và khu dân cư, những con số thông kê về khối lượng rác tái chế, số tiền bán rác tái chế thu được để phục vụ an sinh xã hội và các hoạt động khác ngày càng tăng. Chung sức cùng cấp ủy, mặt trận, hội, đoàn thể ở các khu dân cư và tổ dân phố, Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng đến từng điểm tập kết để thu mua các loại rác tái chế với giá bằng hoặc cao hơn giá thị trường. Đặc biệt, công ty đã phối hợp triển khai phần mềm và ứng dụng QR trên điện thoại thông minh để tiếp nhận thông tin đặt hàng thu gom rác tái chế từ các khu dân cư, qua đó giúp thuận tiện xây dựng kế hoạch, lộ trình và huy động số lượng công nhân, loại xe vận chuyển phù hợp đến thu gom rác tái chế đúng thời gian, địa điểm đã thống nhất. Được biết, QR-phần mềm thu gom phế liệu đối quá là một ứng dụng công nghệ thông tin được thiết kế để khuyến khích và quản lý quá trình thu gom phế liệu cá nhân, nhằm tăng năng suất lao động, đồng thời tiếp tục duy trì thường xuyên công tác phối hợp với các địa phương, hội, đoàn thể, các lực lượng tình nguyện, lực lượng quân sự... để tuyên truyền đến người dân, du khách chung tay bảo vệ môi trường sông, biển, hồ trợ khi có sự cố về môi trường", ông Mai Quý

Phước Mỹ cho biết: "Cứ mỗi sáng Chủ nhật, Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng lại đưa xe tải và công nhân đến khu dân cư chúng tôi để thu mua rác tái chế. Sau khi cân xong thì công nhân tính toán và giao tiền, khu dân cư dùng số tiền đó để tổ chức các hoạt động an sinh xã hội. Chúng tôi cũng được tập huấn để sử dụng ứng dụng QR trên điện thoại thông minh trong quản lý rác". Còn theo ông Nguyễn Quốc Khảo, Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư, Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng, công ty đang tổ chức thu mua rác tái chế (giấy, nhựa, kim loại...) sau khi được phân loại rác tại hộ gia đình theo định kỳ hoặc lịch hẹn từ đại diện các khu dân cư. Hiện nay, trung bình mỗi tháng, công ty thu mua được khoảng 18-20 tấn rác tái chế, trong đó có khoảng 10-12 tấn giấy các loại, 2,5-3 tấn nhựa, 2-2,5 tấn vỏ lon nhôm, 1,5-2,5 tấn kim loại... Nhìn chung, khối lượng rác tái chế được thu mua tăng lên, số lượng điểm, khu dân cư đăng ký lịch hẹn và tần suất thu gom đang có xu hướng tăng... Với việc công ty huy động phương tiện cơ giới và công nhân đến các khu dân cư để thu mua rác tái chế đúng theo lịch hẹn đã góp phần giải quyết khâu "đầu ra" và làm cho hoạt động phân loại rác tại nguồn được diễn ra thường xuyên, liên tục, góp phần thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn thành phố. Đến nay, Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng đã phối hợp với Quận đoàn Sơn Trà tổ chức hướng dẫn đoàn viên, thanh niên cài đặt ứng dụng QR trên điện thoại thông minh, máy tính bảng và thống nhất triển khai ứng dụng QR để hình thành mạng lưới thu gom rác tái chế sau phân loại nhằm thúc đẩy phân loại rác tại nguồn ở các khu dân cư, trường học cũng như có cơ sở để nhân rộng trên địa bàn thành phố. Mặt khác, với ứng dụng này công ty dễ dàng tiếp nhận thông tin, hình ảnh do các khu dân cư, đơn vị phản ánh về tình trạng vệ sinh môi trường để xử lý hiệu quả, kịp thời hơn trước. DIỆP NHƯ

# Nhanh chóng dọn vệ sinh môi trường sông, biển sau mưa lớn

Từ đầu tháng 9 đến ngày 24-11, Xí nghiệp Môi trường Sông Biển (Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng) thực hiện thu gom khoảng 800 tấn rác, bảo đảm giữ gìn môi trường cũng như tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho người dân và du khách.



Nhiều công nhân và phương tiện cơ giới được huy động để dọn rác tại sông, biển. Ảnh: M.QUẾ

Ghi nhận tại bãi biển Nguyễn Tất Thành những ngày qua, hàng chục công nhân cùng các phương tiện vận chuyển rác của Xí nghiệp Môi trường Sông Biển đang làm việc hết công suất để thu dọn rác thải trên các bãi biển. Nhiều khu vực vừa dọn xong thì rác lại tập vào dày đặc. Chúng tôi phải tăng phương tiện cơ giới và nhân lực thường xuyên ngày tới nếu thời tiết tiếp tục có mưa".

Được biết, tổng lượng rác thu gom trên các bãi biển kể từ tháng 9 đến ngày 24-11 là hơn 800 tấn. Để thu gom lượng rác lớn trên, 100% công nhân của xí nghiệp được huy động cùng lực lượng tăng cường và các phương tiện gồm đội xe trung chuyển rác dưới bãi biển, xe cào, xe vận chuyển rác trên các bãi biển, kiểm tra, giám sát vệ sinh môi trường. Đồng thời, xí nghiệp phối hợp với các lực lượng thanh niên tình nguyện và lực lượng quân sự ra quân tổng dọn phục vụ thu gom rác thải trên sông và biển, trong đó ưu tiên dọn dẹp vệ sinh, xử lý dứt điểm tại các bãi tắm du lịch như bãi số 1, 2 và 3 quanh tuyến đường Võ Nguyên Giáp - Phạm Văn Đồng, bãi tắm Mỹ Khê, T20, Mỹ An, các bãi tắm tập trung đông người khu vực biển Nguyễn Tất Thành, sau

đó di chuyển dọn dẹp các bãi biển khác. Xí nghiệp cũng yêu cầu công nhân dùng xe sang cát, xe cào rác để thu gom các vật nhỏ, sắc nhọn như mảnh chai, nắp bia, ốc, sò, tàn thuốc... để bãi biển sạch đẹp và an toàn. Ông Trần Chợ, Đội trưởng Đội Môi trường số 1, Xí nghiệp môi trường Sông Biển cho biết, lượng rác và lực bình phát sinh liên tục từ thượng nguồn các sông tiếp tục trôi về, nhất là từ giữa tháng 11 tới nay rác hôm sau tập vào nhiều hơn hôm trước nên lực lượng công nhân và phương tiện liên tục ứng trực, thu gom và đưa rác về điểm tập kết. Công tác vệ sinh được triển khai từ sáng sớm với lực lượng tăng cường

để bảo đảm môi trường, cảnh quan phục vụ người dân và du khách tham quan. Ông Nguyễn Xuân Hòa, Giám đốc Xí nghiệp Môi trường Sông Biển thông tin, thời điểm này, xí nghiệp tăng cường theo dõi, kiểm tra sớm địa bàn để lên phương án xử lý kịp thời. Phương án thu gom tập trung từng khu vực, ưu tiên xử lý dứt điểm rác tại các bãi tắm chính, nhất là các miệng cống xả thải. Để bảo đảm chất lượng vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, đặc biệt đối với các tuyến sông có du khách tập trung lớn như hai bờ sông Hàn, xí nghiệp thường xuyên duy trì lực lượng ứng trực, động viên tinh thần tất cả người lao động sẵn sàng tăng ca khi thời tiết không thuận lợi. Xí nghiệp đã trang bị 2 xe trung chuyển rác dưới bãi biển, 1 xe cào bãi biển, 2 xe vận chuyển rác, 2 ghe để vớt đống rác về điểm tập kết để thu gom và thuê xe múc và xe trung chuyển để vận chuyển rác về bãi rác Khánh Sơn khi cần thiết; chuẩn bị các chế phẩm để xử lý môi trường sau bão nếu có. "Thời gian tới, xí nghiệp sẽ đầu tư thêm xe cơ giới để tăng năng suất lao động, đồng thời tiếp tục duy trì thường xuyên công tác phối hợp với các địa phương, hội, đoàn thể, các lực lượng tình nguyện, lực lượng quân sự... để tuyên truyền đến người dân, du khách chung tay bảo vệ môi trường sông, biển, hồ trợ khi có sự cố về môi trường", ông Mai Quý

# Lan tỏa hình ảnh đẹp về công nhân môi trường

Không chỉ cần mẫn với công việc làm vệ sinh môi trường, những công nhân môi trường còn để lại những hình ảnh đẹp khi chủ động tìm, trả lại nhiều tài sản, giấy tờ tùy thân quan trọng cho những người đánh rơi. Năm 2024, Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng và Công đoàn công ty đã khen thưởng gương "người tốt, việc tốt" cho 29 lượt công nhân có hành động, nghĩa cử đẹp như trên.

đó có các giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng, tiền mặt... Không tìm được cách nào liên lạc với người đánh rơi, chị Quyền giao nộp cho xí nghiệp để tìm và trao trả lại cho người đánh rơi sau 4 ngày tìm kiếm. Trước đó, chị Lưu Thị Duyên cũng đơn vị với chị Quyền cũng nhận được 1 ví có các giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng, tiền mặt... Qua quá trình tìm kiếm, toàn bộ tài sản nói trên đã được trả lại cho người đánh rơi vào ngày hôm sau. Giám đốc Xí nghiệp Môi trường Thanh Khê Nguyễn Việt Hùng thông tin, thời gian qua, các công nhân của xí nghiệp đã nhiều lần nhận được tài sản và thường chủ động tìm được người đánh rơi để trả lại nhanh chóng. Một số trường hợp không tìm được người đánh rơi theo những cách thông



Lãnh đạo Công đoàn Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng và Xí nghiệp Môi trường Hải Châu khen thưởng gương "người tốt, việc tốt" cho các công nhân nhặt tài sản trả lại cho người đánh rơi. Ảnh: NAM TRẦN

thường, công nhân báo cáo và giao lại cho lãnh đạo xí nghiệp để hỗ trợ tìm kiếm, trả lại. Các công nhân nhặt được tài sản và trả lại cho người đánh rơi đều được xí nghiệp báo cáo công ty để khen thưởng gương "người tốt, việc tốt", giúp lan tỏa những hành động, nghĩa cử đẹp. Trong năm 2024, Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng và Công đoàn công ty đã khen thưởng nhiều gương "người tốt, việc tốt". Nổi bật là chị Trần Vũ Hạ Lan, công nhân Xí nghiệp Môi trường Hải Châu được khen thưởng 3 lần vì 3 lần nhặt được tài sản như điện thoại thông minh có giá trị cao, tiền mặt... Chị Nguyễn Thị Thuận được khen thưởng 2 lần vào năm 2024 và 2023. Chủ tịch Công đoàn Công ty CP

Môi trường đô thị Đà Nẵng Phạm Trung Thành cho hay, từ đầu năm 2024 đến nay, công ty và công đoàn công ty đã khen thưởng cho 29 lượt gương "người tốt, việc tốt" cho các công nhân nhặt được tài sản trả lại cho người đánh rơi. Các công nhân, người lao động của công ty không chỉ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của mình và cố gắng nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường đô thị mà đã có những hành động, nghĩa cử đẹp với người dân, du khách, tiêu biểu là hành động nhặt được tài sản trả lại cho người đánh rơi. Việc công ty khen thưởng gương "người tốt, việc tốt" cho những công nhân này giúp nhân rộng, lan tỏa những hành động, nghĩa cử đẹp đó. NAM TRẦN

